



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๘๐๕๑

ที่ ศธ.๐๕๑๘.๐๑/

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ ๒ และแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP และระบบบัญชี ๓ มิติ ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้กองคลัง คณะกรรมการจัดการความรู้กองคลัง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ กำหนดให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันละ ๖๐ คน จากหน่วยงาน ส่วนกลาง, สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค และโครงการศึกษาภาคพิเศษ รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก งานพัสดุ กองคลัง โดยเรียนเชิญบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากรในการจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้

บัดนี้กองคลังได้รับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ และได้รับแจ้งจากวิทยากรในการจัดฝึกอบรมว่าในขณะนี้ ระบบ e-GP ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้ ดังนั้นกองคลังจึงใคร่ขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ ๒ ออกไปก่อน จนกว่าระบบ e-GP จะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ การฝึกอบรม และพร้อมนี้กองคลังได้แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๑/๕๗ และหนังสือที่เกี่ยวข้องมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ ๒ ออกไปก่อน จนกว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม

๒. นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ จนกว่าระบบ e-GP สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ขออนุมัติให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.พิเศษ ๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

๒.๒ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี ๓ มิติ ตามแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจากเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ระยะที่ ๑

(นางสาวไชยเนตร เพชรรัตน์)

หัวหน้างานการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๙๖๕/๑๑๖๓ ก  
๒๕ ม.ค. ๕๗  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ฉายเจริญทรัพย์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่